



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

(Của ứng cử đại biểu HĐND huyện Côn Đảo nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Kính thưa:

-
-

Kính thưa bà con cử tri

Tôi tên Nguyễn Anh Nhựt, sinh năm 1968

Hiện công tác tại UBND huyện Côn Đảo

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Trước tiên, xin phép được gửi đến bà con cử tri Khu dân cư số 6 và Khu dân cư số 7 lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Kính thưa bà con cử tri!

Được UBMTTQVN huyện hiệp thương, giới thiệu tôi tái ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 4 - Khu dân cư số 6 và Khu dân cư số 7, tôi rất vui mừng, phấn khởi vì đây là nơi tôi và gia đình đã sống và gắn bó nhiều năm qua, tôi chân thành cảm ơn bà con cử tri đã ủng hộ, giúp đỡ tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với cương vị là Phó chủ tịch UBND huyện được phân công giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, điều hành lĩnh vực du lịch - văn hóa - xã hội, được giao trọng trách thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương và thực hiện những nhiệm vụ quan trọng về an sinh xã hội trên địa bàn, tôi sẽ triển khai thực hiện chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới, cụ thể như sau:

1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo luật định. Dành nhiều thời gian tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước để mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, xứng đáng với niềm tin của cử tri huyện Côn Đảo.

2. Nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể các cấp cùng với các tầng lớp người dân tham gia tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh 5 năm 2016 - 2021, với những nội dung trọng tâm sau:

a. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện thật tốt kế hoạch phát triển ngành Giáo dục - Đào tạo và Y tế; đảm bảo thường xuyên nâng cao tinh thần trách nhiệm và trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên, thầy thuốc, đồng thời tăng cường bổ sung hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu ngày một cao của bà con cử tri.

b. xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, nâng cao tỷ lệ lao động đã qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được nhu cầu lao động của các doanh nghiệp, quan tâm giải quyết công ăn việc làm cho người dân. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình đối tượng chính sách và toàn thể người dân trên địa bàn huyện.

c. Bảo đảm duy trì môi trường văn hóa – xã hội thân thiện, hiếu khách, đồng thời xây dựng môi trường văn hóa xã hội văn minh, lịch sự. .

d. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quảng bá, kêu gọi thu hút đầu tư các dự án du lịch, các loại hình dịch vụ du lịch, nhằm xây dựng sản phẩm du lịch “Côn Đảo” đặc sắc có thương hiệu, có lợi thế cạnh tranh mạnh.

e. Tổ chức thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa vận tải hành khách tuyến đường biển đất liền - Côn Đảo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Kính thưa bà con cử tri!

Với tình cảm nhiều năm gắn bó với Côn Đảo, tôi càng mong muốn đóng góp nhiều hơn và tôi cũng tâm đắc rằng công việc có thành công hay không, tùy thuộc chủ yếu vào sự ủng hộ của người dân. Do đó, tôi càng thấy rõ trách nhiệm của mình đối với sự quan tâm và mong đợi của cử tri.

Trước khi dứt lời, một lần nữa xin kính chúc toàn thể bà con cử tri và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt; đồng thời, cho tôi chân thành cảm ơn đối với Ủy ban bầu cử huyện, UBMTTQVN huyện và các cơ quan, đơn vị, Khu dân cư đã tạo điều kiện, giúp tôi được gặp gỡ, tiếp xúc với bà con cử tri ngày hôm nay!

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào!